

ด่วนที่สุด  
ที่ ยธ ๐๘๐๔/๕๑๘๐



สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕5243/67

7 พ.ค. 2567 เวลา 16.00 น.



กระทรวงยุติธรรม  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ  
โรงงาน และยานพาหนะ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๗๕๘๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ มาเพื่อดำเนินการ จึงขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ซึ่งรวมถึงสถานบริการ อาคารที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ หอพัก โรงงาน เรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ นอกจากนั้น กำหนดให้หน่วยงานของรัฐกำกับดูแลให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินการดำเนินการให้ความรู้กับลูกจ้างหรือผู้รับบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น ส่งผลเป็นวงกว้างที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งปัจจุบันลูกจ้างและประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที่เป็นความผิดเรื่องการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการบังคับใช้แรงงาน จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างฯ ดังกล่าวอย่างยิ่ง

๒. จากผลการสืบสวนสอบสวนในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะความผิดฐานค้ามนุษย์ในการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี พบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสถานประกอบการประเภทร้านอาหารขนาดเล็กที่มีหญิงให้บริการกอดจูบลูกค้าและขายบริการทางเพศ โดยให้ลูกค้าซื้อบริการไปร่วมประเวณีในโรงแรมมาตรฐาน หรือรีสอร์ทภายนอกโดยที่สถานบริการและโรงแรมฯ เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กำหนดให้สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ฯลฯ ซึ่งมาตรการบังคับอาจยังไม่ครอบคลุมถึงสถานบริการหรือโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงมีข้อสังเกตที่ควรกำหนดมาตรการบังคับสำหรับสถานบริการหรือโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และมีมาตรการสำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแลปราบปรามสถานบริการหรือโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงในการค้ามนุษย์ อย่างเข้มงวดและเด็ดขาด

๓. ร่างประกาศ...

๓. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้กำหนดให้สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย เรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำไทยเท่านั้น โดยไม่รวมถึงเรือประมงไทย หรือเรือประมงไทย ที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย หรือนอกน่านน้ำไทย ทั้งนี้ จากผลการสืบสวนสอบสวนพบว่า การค้ามนุษย์ สามารถเกิดขึ้นในเรือประมงไทยที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย หรือนอกน่านน้ำไทยด้วย ดังนั้น หากกำหนด มาตรการบังคับนี้ให้ครอบคลุมถึงเรือประมงไทยด้วย จะทำให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(ทวี สอดส่อง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กองคดีการค้ามนุษย์

โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ ต่อ ๕๒๐๐๔

โทรสาร ๐ ๒๘๗๕ ๙๘๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Pattiya\_kan@dsi.go.th